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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 6/2568 ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 7/2568 วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2568 

              รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ 6/2568 

เมื่อวันจันทร์ที ่26 พฤษภาคม 2568 
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 
----------------------------------------------------- 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้มาประชุม 
(1) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 

1. รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล    อธิการบดี         ประธานกรรมการ 
2. ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม    กรรมการ 
3. ผศ.ภัทรวิทย์ พลพินิจ     รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
4. อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์    รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสื่อสารองค์กร   กรรมการ 
5. ว่าที่ ร.ต.ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร ประธานสภาพนักงาน     กรรมการ 

6. รศ.อิศรา ก้านจักร     คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ  
7. ผศ.อังคณา บุญยืด      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 

8. ศ.วงศา เล้าหศิริวงศ์     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์                   กรรมการ 
9. รศ.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา        คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์     กรรมการ 
10.  รศ.สุทิน เวียนวิวัฒน ์     คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์     กรรมการ 
11. รศ.ชูชาติ กมลเลิศ     ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ     กรรมการ 
12. ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์     ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ   กรรมการ                                         
13. ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี     รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและดิจิทัล     กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสุภารัตน์ มูลศรี     ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย               ผู้ชว่ยเลขานุการ 
15. น.ส.สุนภิา ไสวเงิน     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี                ผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
(2) เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

16. ผศ.ธรา ธรรมโรจน ์        รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                           กรรมการ 
17. รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ                          กรรมการ 
18. รศ.ชูพงษ์ ทองค าสมุทร            รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
19. ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ     รองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและสังคมยั่งยืน   กรรมการ 
20. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์   กรรมการ 
21. รศ.ดรุณี โชติษฐยางกูร    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์                                        กรรมการ 
22. ผศ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช    คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์              กรรมการ 
23. รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง       คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์     กรรมการ 
24. ผศ.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์         คณบดีคณะเทคโนโลยี      กรรมการ 
25. รศ.วนิดา แสงสารพันธ์    คณบดีคณะนิติศาสตร์      กรรมการ             
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26. รศ.อัมพรพรรณ ธีรานุตร          คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
27. รศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส              คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 
28. รศ.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
29. ผศ.พงษ์สุทธิ พ้ืนแสน              คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี      กรรมการ     
30. ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี     คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 
31. รศ.รัชพล สันติวรากร              คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
32. ผศ.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์     กรรมการ 
33. รศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร    คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    กรรมการ 
34. ศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล    คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์     กรรมการ 
35. อ. ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน    รองคณบดี       กรรมการ 

       แทนคณบดีคณะสหวิทยาการ 
36. ศ.เกียรติไชย ฟักศรี     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                  กรรมการ 
37. ผศ.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม    คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น    กรรมการ 
38. ผศ.สิริมนพร ทิพสิงห์     คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ     กรรมการ 
39. อ.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ    กรรมการ 
40. ผศ.พิพัธน์ เรืองแสง     ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจิทัล    กรรมการ 

                                              
(3) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฯ ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ/ลาประชุม 

1. รศ.นิยม วงศ์พงษ์ค า     รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  กรรมการ 

2. รศ.สุพัชญ ์สีนะวฒัน ์      ผู้อ านวยการส านักหอสมุด      กรรมการ 
 
           ผู้เข้าร่วมประชุม  

(1) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสารสิน 
1. นายสถิตย์ แก้วบุดตา     ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
2. นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์    ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร ์
3. นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา     ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นางสาวภาวนา กิตติวิมลชัย    รักษาการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
เริ่มประชุมเวลา 9.00 นาฬิกา 
 ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม  
 1.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 
 ประธานกรรมการ เสนอต่ อที่ ประชุมว่ า ตามที่ ได้ มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อมแต่ งตั้ ง  
นายชาญชัย พานทองวิริยะกุล ให้ด ารงต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  
ลงวันที่  23 เมษายน  2568 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 142 ตอนพิเศษ 173 ง  ณ วันที่ 21  เมษายน  พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 
มีนาคม 2568 นั้น ท าให้รองอธิการบดีที่ด ารงต าแหน่งอยู่ พ้นจากการด ารงต าแหน่งด้วย จึงได้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี โดยให้
มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และมีการปรับเปลี่ยนชื่อบางฝ่าย ดังนี้ 
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                               1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 
เป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
                               2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและดิจิทัล 
                               3. รองศาสตราจารย์นวรัตน์  วราอัศวปติ  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  สั งกัด  
คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
                               4. ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งศาสตราจารย์ สังกัด ส านักงานอธิการบดี เป็น 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
                               5. รองศาสตราจารย์ชูพงษ์  ทองค าสมุทร พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์สั งกัด  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
                               6. ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่ง ศาสตราจารย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์เป็น  
รองอธิการบดีฝ่ายวิสาหกิจและสังคมยั่งยืน 
                               7. รองศาสตราจารย์นิ ยม วงศ์พงษ์ ค า พนั กงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์  สั งกัด  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
               8. ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ภั ทรวิทย์  พลพินิ จ พนั กงานมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ต าแหน่ ง ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
                               9. รองศาสตราจารย์ เพ็ ญศรี  เจริญวานิ ช พนั กงานมหาวิทยาลั ยขอนแก่ น ต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์   
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ 
                              10. นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัด ส านักงานอธิการบดีเป็น รองอธิการบดี  
ฝ่ายกฎหมายและสื่อสารองค์กร  
 และแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 

1.  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ศั กดา วราอั ศวปติ  พนั กงานมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่ นประภา แสงจันทร์  พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง 

3.  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ อนุ ชา โสมาบุ ตร พนั กงานมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 

4.  นายกิตติ์  เธียรธโนปจัย พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่ งอาจารย์  สั งกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉราวรรณ โตภาคงาม พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

6.  รองศาสตราจารย์ จี รนุ ช เสงี่ ยมศั กดิ์  พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น ต าแหน่ งรองศาสตราจารย์  
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

7.  รองศาสตราจารย์ ปิ ยะวั ชร ฝอยทอง พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น ต าแหน่ งรองศาสตราจารย์  
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขสันติ  แวงวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

9.  รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศั กดิ์  ฉวี ราช พนั กงานมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ต าแหน่ งรองศาสตราจารย์  
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชย์ 

10. รองศาสตราจารย์ ชลธิ ป พงศ์ สกุ ล พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น ต าแหน่ งรองศาสตราจารย์  
สังกัดส านักงานอธิการบดี ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายติดตามยุทธศาสตร์และโครงการส าคัญ 
 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที ่4237/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการแต่งตั้งรองอธิการบดี และปรับเปลี่ยนชื่อฝ่ายใหม่ จึงได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามค าสั่งที่ 4237/2568 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2568 โดยประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน  
รองอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดี  ผู้อ านวยการส่วนงาน องค์ประกอบเป็นไปตามข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
                       มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.3  เรื่องที่ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่  5/2568 เม่ือวันพุธที่  7 พฤษภาคม 2568  
และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง  
 กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันพุธที่ 7 
พฤษภาคม 2568   มีเรื่องที่ ได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
ประกอบวาระการประชุม  
 ประธานกรรมการ แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 มีวาระส าคัญ 
คือ การแต่งตั้งรองอธิการบดี และการพิจารณากรอบนโยบายใหม่ของสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย “4 เสาหลัก” ซึ่งสะท้อนภารกิจเชิง
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในอนาคต เสาหลักแรกคือ Academic Excellence & Innovation มุ่งเน้นการยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่
กับการสร้างนวัตกรรม โดยเฉพาะในบริบทของมหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ เสาหลักที่สองคือ Smart Campus & ESG ซึ่งให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีดิจิทัล และการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิด ESG ที่ประกอบด้วย
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เสาหลักที่สามคือ Resource Optimization เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรแบบบูรณาการ ข้ามหน่วยงาน และข้ามศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืน เสาหลักที่สี่  
คือ Societal Contribution โดยให้ความส าคัญกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการตอบสนองต่อประเด็นทางสังคม เช่น การอนุรักษ์มรดก 
ทางวัฒนธรรม การท างานร่วมกับชุมชน และการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจะมีการน าเสนอร่างฉบับสมบูรณ์ในการประชุม 
ต้นเดือนมิถุนายน 2568 ต่อไป 
                       จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
                       มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.4 การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 6–8 
สิงหาคม 2568 ณ จังหวัดสงขลา 
 กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า การประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–8 สิงหาคม 2568 ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือ
เสริมสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
และสภามหาวิทยาลัยในบริบทของการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่  การเรียนรู้จากกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โดยเฉพาะบทบาทในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสงขลาในมิติต่าง ๆ  ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์  
ในการเปรียบเทียบกับบทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และน าไปสู่การพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบท 
ในระดับพ้ืนที่อย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ อธิการบดี  
และรองอธิการบดีที่ดูแลด้านการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่ โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ 4 เสาหลักของสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน ในการเตรียมตัว และวางแผนการเดินทาง 
ล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถเข้าร่วมการประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ  ระหว่างวันที่ 6–8 สิงหาคม 2568   
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2568 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2568 
                     กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
                       จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
                               มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2568 
เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยไม่มีแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างการพิจารณา   
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ชุดที่ 28 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 
 อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประเภทผู้แทนผู้บริหารชุดที่ 28 (ฉบับที่ 1191/2567) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเลือก 
ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ชุดที่ 28 เนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาญชัย 
พานทองวิริยะกุล ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2568 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น จึ งมีผลให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์  ซึ่ งด ารงต าแหน่ งรองอธิการบดีฝ่ ายบริหาร 
พ้นจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ชุดที่ 28 ด้วย ซึ่งตาม ข้อ 7 วรรคท้ายของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ “ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
ผู้แทนผู้บริหารว่างลงให้มีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหารแทนต าแหน่ งที่ ว่างลงภายในสี่สิบห้ าวัน 
นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้น ว่างลง....” 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ชุดที่ 28 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มาตรา 20 (5) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทน
ผู้บริหาร พ.ศ. 2559 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 
 มาตรา 20 ให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
 (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวนหนึ่งคน เลือกจากผู้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานตามมาตรา 9 (4) และ (5) จ านวนสองคน และเลือกจากผู้ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานมาตรา 9 (6) (7) และวรรคสอง 
จ านวนหนึ่งคน                  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ.2559 
 ข้อ 5 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร จ านวนสี่คน โดยเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ประกอบด้วย 
 (1) รองอธิการบดี จ านวนหนึ่งคน 
 (2) คณบดี จ านวนสองคน 
 (3) ผู้อ านวยการ จ านวนหนึ่งคน 
 ข้อ 6 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ตามข้อ 
5 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 7 ... ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหารว่างลงให้มีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้แทนผู้บริหารแทนต าแหน่งที่ว่างลงภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง.... 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร ชุดที่ 28 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) โดยใช้
แบบเลือกสร้างจาก Google Form ส่ง ให้กรรมการพิจารณาทางอีเมล 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบมีผู้มีสิทธิ จ านวน 40 คน แสดงตนในการใช้สิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน
ผู้บริหาร ชุดที่ 28 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) จ านวน 37 คน 
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 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ ดังนี้ 
 1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร ชุดที่  28  
(แทนต าแหน่งที่ว่าง) ด้วยวิธีดิจิทัล โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าแบบฟอร์มการเลือกจาก Google Form ส่งให้ผู้มีสิทธิเลือก 
ทาง E-mail พิจารณาเลือก โดยประธานกรรมการก าหนดเวลาเปิดและปิดการเลือก และมอบหมายเลขานุการเป็นผู้รวบรวมและแจ้งผลคะแนน
ต่อที่ประชุม 
 2. เม่ือพิจารณาผลคะแนนแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทน
ผู้บริหาร ชุดที่ 28 (แทนต าแหน่งที่ว่าง) คือ ผู้ช่วยศาสตราจารยธ์รา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 
 4.2 แนวทางการจัดสรรกรอบอัตราก าลังประเภทวิชาการตามนโยบายกรอบอัตราก าลังประเภทวิชาการ (เพิ่มเติม) 
                      รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามแผนกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 2567– 2570) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ได้ค านึงถึงการจัดสรรกรอบอัตราก าลังโดยให้ความส าคัญถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
และเพ่ือให้สอดคล้อง และรองรับการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถให้มีความหลากหลาย รวมถึงกรอบอัตราก าลังที่รองรับความร่วมมือ
จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ (Talent) โดยมหาวิทยาลัยจะด าเนินการบริหารกรอบอัตราก าลังเชิงรุกเพ่ือให้จ านวนอัตราก าลังเป็นไปตาม
กรอบที่ก าหนด ตัวอย่างเช่น การก าหนดนโยบายการเกษียณก่อนก าหนดในบาง job family และบางส่วนงาน หรือการก าหนดสัดส่วนการจ้าง
บริการจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น อีกทั้งก าหนดจ านวนของบุคลากรประเภทวิชาการ ที่เป็นชาวต่างประเทศในแต่ละปีงบประมาณ  
เพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  
พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 5 กลุ่ม เพ่ือรองรับการจ้างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เป็นต้น 
 เพ่ือให้การจัดสรรกรอบอัตราก าลัง ประเภทวิชาการ สอดคล้องกับการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย  
มีการจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน จึงเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตราก าลังประเภทวิชาการ 
ตามนโยบายกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 
 ร่าง แนวทางการจัดสรรกรอบอัตราก าลังประเภทวิชาการ (ใหม่) ตามนโยบายกรอบอัตราก าลังสายวิชาการ (เพ่ิมเติม) 
 1. จัดสรรกรอบอัตราก าลังสายวิชาการไม่เกินร้อยละ 90 ของกรอบอัตราก าลัง 4 ปี ยกเว้นมีเหตุผลความจ าเป็น 
ด้านการประเมินคุณภาพและองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร 
 2. จัดท ากรอบการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจ้างอาจารย์ หรือผู้มีความสามารถพิเศษ เพ่ือพันธกิจด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ โดยใช้งบประมาณจากส่วนกลาง ให้กับส่วนงานที่ใช้อัตราก าลังไม่เกินกรอบอัตราก าลัง 4 ปี   
หลักการค านวณใช้อัตราเงินเดือนของการจ้างอาจารย์ ร่วมกับจ านวนความขาดแคลน หรือความต้องการอาจารย์ในปีนั้น ๆ  แล้วโอนงบประมาณ 
ไปยังส่วนงานเพ่ือด าเนินการ 
 3. กรอบเงินแผ่นดินที่ ได้จากการลดจ านวนอาจารย์ ให้จัดสรรให้ส านักงานอธิการบดี เป็นส่วนเพ่ิมเพ่ือชดเชย 
รายจ่ายที่สอดคล้องตามข้อ 2 ของแนวทางนี้ 
     ในกรณีที่ส่วนงานมีกรอบ ฯ เต็ม 100% แต่ยังไม่สามารถจัดสรรได้ครบ 90% จะมีการสนับสนุนให้สามารถใช้กรอบ ฯ  
ที่ เหลื อเพ่ื อจ้ างกลุ่ ม Talent จากภายนอกได้  โดยมหาวิทยาลั ยจะจั ดสรรงบประมาณกลางเพ่ื อไม่ ให้ เป็ นภาระของคณะ  
ทั้งนี้  วงเงินที่จัดสรรให้จะไม่เกินกรอบอัตราก าลังที่ ได้รับ และสามารถใช้จ้างผู้ เชี่ยวชาญได้ในหลายรูปแบบ เช่น จ้างอาจารย์พิเศษ 
จากต่างประเทศ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่จ าเป็น อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากส่วนงาน 
ได้รับวงเงินเพ่ือจ้างกลุ่ม Talent แล้ว จะมีการหักลดยอดงบประมาณจากกรอบอัตราก าลังประจ า (เงินแผ่นดิน) ที่ไม่ได้ใช้ในส านักงานอธิการบดี 
เพ่ือชดเชยรายจ่ายส่วนกลางในลักษณะการแลกเปลี่ยนงบประมาณ (budget swap)  
 ทั้งนี้ แนวทางการจัดสรรกรอบอัตราก าลัง ฯ ดังกล่าวยังต้องน าเสนอผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) อีกครั้งก่อนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 ที่ประชุมมีข้อสังเกต ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การใช้ ค าว่ า “Talent” หมายถึ งผู้ เกษี ยณอายุ ราชการอาจยั งไม่ เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลั ย  
เนื่องจากโดยทั่วไปค าดังกล่าวมักใช้เรียกบุคลากรภายในที่มีศักยภาพสูง จึงอาจพิจารณาใช้ค าว่า “ผู้ทรงคุณวุฒิ” หรือ “ผู้มีประสบการณ์เฉพาะ
ทาง” ซึ่งให้ความหมายที่เหมาะสมและสอดคล้องมากยิ่งขึ้น 

2. ส าหรับกรอบอัตราก าลัง 10% ที่ก าหนดไว้ส าหรับการจ้างบุคลากรลักษณะพิเศษ หากหน่วยงานใดยังไม่ได้ใช้งาน 
เต็มจ านวน สามารถบริหารจัดการอัตราดังกล่าวให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานได้ ภายใต้ข้อก าหนดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้โดยรวม 
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3. ในกรณีที่มีการน ากรอบอัตราถาวรมาใช้ในการจ้างงานในลักษณะสัญญาจ้างระยะสั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการอัตราก าลังในระยะยาว เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดสัญญา อัตราดังกล่าวสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ตามความจ าเป็น 

4. การจ้างอาจารย์ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี โดยใช้งบประมาณแผ่นดินยังไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนี้ เนื่องจาก 
ยังไม่มีระเบียบหรือประกาศที่รองรับ การด าเนินการในลักษณะนี้ควรรอการจัดท าแนวทางหรือระเบียบใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสม 

5. การจ้างในลักษณะ “Long Contract” เป็นแนวทางที่ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง  
หากผ่านการประเมินตามรอบระยะเวลา ขณะเดียวกัน การจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับศาสตร์หรือภารกิจ 
เฉพาะทางที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องการความยืดหยุ่นสูง 

6. ในกรณี ที่ มี การจ้ างงานโดยใช้ งบประมาณแผ่นดิน ส่ วนกลางจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ าใช้จ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง  
แต่หากเป็นการใช้งบประมาณรายได้ของคณะ คณะจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองโดยตรง  

7. มหาวิทยาลัยมีแนวทางปรับสัดส่วนการจ้างบุคลากรให้มีความสมดุล โดยมุ่งเน้นให้สัดส่วน 70% เป็นบุคลากร 
ประจ าหรือผู้ที่ ได้รับการจ้างระยะยาว และอีก 30% เป็นบุคลากรที่มีลักษณะพิเศษ อาทิ  ผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง ผู้ทรงคุณวุฒิ   
หรืออาจารย์พิเศษ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารงานและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางวิชาการได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบแนวทางการจัดสรรกรอบอัตราก าลังประเภทวิชาการ ตามนโยบาย 
กรอบอัตราก าลังประเภทวิชาการ (เพิ่มเติม) ตามที่เสนอ 
 
    4.3 การขออนุมัติปรับภารกิจ และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากศูนย์นวัตกรรมส าหรับการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต 
ของสรรพสิ่ง เป็นศูนย์วิจัยเทคโนโลยีด้านระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และการขนส่งแห่งอนาคต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทบทวนภารกิจของหน่วยงานภายใต้ส่วนงาน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้ว 
เห็นควรปรับภารกิจ และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อยใหม่ โดยวัตถุประสงคข์องการขออนุมัติปรับภารกิจ และเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ดังนี้ 

(1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหน่วยงานสนับสนุนภารกิจ และยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อน 
ด้านการวิจัย และการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับการบูรณาการจากศาสตร์ที่หลากหลายสาขาวิชา รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ตามยุทธศาสตร์ของคณะ มหาวิทยาลัย และระดับชาติที่มุ่งพัฒนาประเทศในด้านพลังงาน การพัฒนาระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ และการขนส่ง 
แห่งอนาคต 

(2)  มี หน่ วยงานกลางของมหาวิทยาลั ย/คณะที่ ให้ บริการวิชาการเพ่ือร่วมพัฒนางานวิจั ยเป็ นที่ ปรึกษา 
ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ  พร้อมกับการขับเคลื่อนโครงการวิจัยต่าง ๆ  
เพ่ือการพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ และการขนส่งแห่งอนาคต 

(3)  มีหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย/คณะที่ให้บริการวิชาการด้านฐานข้อมูล และการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี 
ระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ และการขนส่งแห่งอนาคตให้กับมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่ายความร่วมมือต่าง  ๆ
                 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอที่ประชุมว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในภาค
พลังงานและการขนส่ง โดยเฉพาะในด้านการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งมีการส่งเสริมให้ใช้พลังงานไฟฟ้าจาก โซล่าเซลล์ (Solar Cell) มากขึ้น 
ประกอบกับการเติบโตของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle – EV) ที่มีการใช้งานแพร่หลายและได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จากแนวโน้มดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง ปรับขอบเขตและแนวทางการด าเนินงาน ให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น โดยในอดีต โครงการหรือแผนงานที่ เกี่ยวข้องของคณะ มุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องของ Internet  
of Things (IoT) เท่านั้น ซึ่งในขณะนั้นยังถือว่าเหมาะสมกับบริบทในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน IoT  
เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการตอบโจทย์การจัดการพลังงานไฟฟ้าและการคมนาคมในรูปแบบใหม่ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอให้ ขยายขอบเขต
การด าเนินงาน จากเดิมที่เน้นเรื่อง IoT มาเป็น“Smart Grid & EV”เพ่ือให้สามารถรองรับประเด็นส าคัญ 2 ด้าน ได้แก่  

1.  ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) – ระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าที่สามารถควบคุม ตรวจวัด และบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น 

- Smart Meter (มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ) 
-  ระบบ IoT ขั้นสูง 
-  ระบบสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ 

- ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส าหรับการวิเคราะห์และควบคุมระบบ 
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2.  การขนส่งแห่งอนาคต (Future Mobility) – โดยเฉพาะการรองรับและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ รถยนต์ไฟฟ้า 
(EV) ซึ่งเป็นทิศทางหลักของการคมนาคมในยุคปัจจุบันและอนาคต ทั้งในด้านระบบชาร์จไฟฟ้า การจัดเก็บพลังงาน การบริหารจัดการโหลด
ไฟฟ้า และการเชื่อมโยงกับระบบพลังงานภายในอาคารหรือเมือง 

การเปลี่ ยนชื่ อและปรับขอบเขตจาก “IoT” มาเป็น “Smart Grid & EV” จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้อง 
กับ สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับประเทศและระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   นอกจากนี้ ทีมคณาจารย์ชุดใหม่ที่รับผิดชอบงานด้านนี้ ยังมี ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในด้านพลังงาน ระบบอัจฉริยะ 
และเทคโนโลยี EV และมีความตั้งใจที่จะผลักดันแนวคิด “Smart Grid & EV” ให้เป็น หนึ่งในจุดแข็งของคณะ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบทบาท 
ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและการขนส่งในอนาคต   
   ดังนั้น เพ่ือการสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมด้านการวิจัย การบริการวิชาการโดยมีส่วนสนับสนุน และผลักดัน 
การเตรียมความพร้อมระบบพลังงานของประเทศไทยให้มีความมั่นคงทางพลังงาน และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติปรับภารกิจ 
และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากศูนย์นวัตกรรมส าหรับการประยุกต์ใช้ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เป็นศูนย์วิจัยเทคโนโลยีด้านระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 
และการขนส่งแห่ งอนาคต คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยเป็นหน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  1440/2567)  
เรื่อง การบริหารหน่วยงานตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงานและหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560  ก าหนดให้
เป็นอ านาจของอธิการบดีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
                              จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
                              มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ การปรับภารกิจและเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากศูนย์นวัตกรรม
ส าหรับการประยุกต์ใช้ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เป็นศูนย์วิจัยเทคโนโลยีด้านระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และการขนส่งแห่งอนาคต  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ 
 
                            4.4 การขออนุมัติปรับเปลี่ยนการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในกองบริหารงาน คณะสหวิทยาการ 
                            รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะสหวิทยาการ ได้เสนอขออนุมัติปรับเปลี่ยนการแบ่งหน่วยงานย่อยของ
กองบริหารงานคณะสหวิทยาการ โดยได้ มีการทบทวนภารกิจของหน่วยงานและก าหนดโครงสร้างภายในกองบริหารงานคณะให้เหมาะสม สามารถ
รองรับตามทิศทางการพัฒนาในปัจจุบัน และรองรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  จึงเสนอปรับเปลี่ยนการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในกอง
บริหารงานคณะจากเดิม 5 งาน ประกอบด้วย (1) งานโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม (2) งานบริหารและสารสนเทศ (3) งานยุทธศาสตร์ และการ
คลัง (4) งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และ (5) งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ให้เหลือเพียง 4 งาน ได้แก่ (1) งานบริหารและ
สารสนเทศ (2) งานยุทธศาสตร์และการคลัง (3) งานบริหารวิชาการ วิจัย และพัฒนาผู้เรียน และ (4) งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
                              อาจารย์ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ในการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน
คณะ จากเดิมที่มี 5 งาน ให้เหลือเพียง 4 งานเป็นการปรับเพ่ือให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกัน ไม่ให้  เป็นลักษณะ “ไซโล” (Silo)  
ซึ่งแยกการท างานของแต่ละหน่วยงานออกจากกันอย่างเป็นอิสระ ขาดการเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือ และเป้าหมายร่วมกัน  
ซึ่งอาจส่งผลให้การท างานซ ้าซ้อน ขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถตอบสนองภารกิจของคณะได้อย่างครบถ้วนและคล่องตัว การยุบรวม 
โดยทบทวนภารกิจ และจัดกลุ่มภาระงานใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของคณะในปัจจุบัน จัดกลุ่มภาระงานเดียวกันหรือใกล้เคียง
กันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ไม่แบ่งหน่วยงานย่อยมากเกินไป ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และท าให้ระบบงานกระบวนงานต่างๆ  สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเชื่อมโยงกัน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลักดันให้คณะสหวิทยาการ สามารถบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนา ตอบสนอง
นโยบายมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการ สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่ง
ส่วนงานและหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2388/2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งหน่วยงาน และหน่วยงานย่อย   
                                จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
                                มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ การขออนุมัติปรับเปลี่ยนการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในกอง
บริหารงาน คณะสหวิทยาการ ตามที่เสนอ 
 

4.5 ขออนุมัติปรับขนาดส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมว่า  ด้วยวิทยาลัยนานาชาติได้เสนอขออนุมัติปรับขนาดส่วนงานใหม่ จากเดิมกลุ่มที่ 3 

(ขนาด S) ปรับ เป็นกลุ่มที่ 2 (ขนาด M) เนื่องจากวิทยาลัยได้มีการบริหารหลักสูตร จัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาวิชา
ที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการขยายการศึกษาและวิชาการสู่ระดับ นานาชาติ จึงท าให้จ านวนผู้เรียนที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุงและ ขยายโครงสร้างของส่วนงานให้มีความเหมาะสมและสามารถรองรับการด าเนินงานที่มีความ
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ซับซ้อนและ มีขนาดใหญ่ขึ้น ด้วยการเติบโตของวิทยาลัย จ านวนผู้บริหารที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในส่วนของการ
บริหารจัดการงานเฉพาะด้านที่ต้องการความเชี่ยวชาญเพ่ิมขึ้น จึงมีความจ าเป็น ในการปรับขนาดส่วนงานเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้บริหารระดับ 
รองหัวหน้าส่วนงานและผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน เพ่ือให้ การบริหารจัดการมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยนานาชาติในคราวประชุมวาระ 4/2567 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 แล้ว 

ข้อมูลประกอบการก าหนดขนาดวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. หลักเกณฑ์การก าหนดขนาดของส่วนงาน 
เกณฑ์จ านวนนักศึกษา จ านวนบุคลากร และจ านวนงบประมาณ ซึ่งส่วนงานต้องมีลักษณะตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 2 

ใน 3 ข้อ ดังนี้ 
 

 
2. ข้อมูลปiะกอบการพิจารณาของวิทยาลัยนานาชาติ 
2.1 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2565 – 2567 

 
 2.2 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568 

 
 2.3 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2568 
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 3. ผลการวิเคราะห์ก าหนดขนาดของวิทยาลัยนานาชาติ 
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีของวิทยาลัยนานาชาติ มีการก าหนดขนาด จ านวนนักศึกษา จ านวนบุคลากร  
และจ านวนงบประมาณ ดังนี้ 

 
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการก าหนดขนาดของวิทยาลัยนานาชาติให้เป็นไปตามเกณฑ์จ านวนนักศึกษา จ านวนบุคลากร และจ านวน
งบประมาณ และเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดขนาดวิทยาลัยนานาชาติ 
เป็นกลุ่มที่ 2 (ขนาด M เป็นไปตามเกณฑ์ 2 ใน 3 ข้อ)  ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 444/2562) เรื่อง การก าหนดกลุ่มของคณะ วิทยาลัย 
สถาบัน ส านัก ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานวิทยาเขต หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า และหน่วยงานบริหารจัดการกลาง
สังกัดส านักงานอธิการบดีเพ่ือประกอบการก าหนดค่าตอบแทนต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2562 และเห็นชอบให้เสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เรื่อง การก าหนดกลุ่มของส่วนงานฯ เพ่ือประกอบการก าหนดค่าตอบแทนต าแหน่งบริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2568  
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
                              มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ การขออนุมัติปรับขนาดส่วนงาน วิทยาลัยนานาชาติจากเดิมกลุ่ม
ที่ 3 (ขนาด S) ปรับเป็นกลุ่มที่ 2 (ขนาด M) ตามที่เสนอ 
 
                              4.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                                คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ได้เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
กองทุนศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2568  ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 และได้น าเสนอกองกฎหมายพิจารณาตรวจร่างข้อบังคับ ฯ ดังกล่าวแล้วนั้น 
                                 ทั้ งนี้  ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รับจากการบริจาคมาอย่างต่อเนื่ องเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี   
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การน าเงินบริจาคไปใช้จะต้องด าเนินการในรูปแบบของ "กองทุน" จึงต้องมีการด าเนินการน าเงินบริจาค ฯ 
ดังกล่าว มาจัดตั้งเป็น "เงินกองทุนศูนย์พัฒนาเด็ก" เพ่ือใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กให้มีความมั่นคง
และยั่งยืนต่อไป 
                                 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กองทุนศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2568 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
มาตรา 14 ก าหนดว่า “มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่…(7) จัดให้มีกองทุนเพ่ือกิจการต่าง ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยการบริหารกองทุนให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” จึงเห็นควรเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย กองทุนศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2568  
                                จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา และให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ 
                                  ทีป่ระชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- เงินที่น าเข้ากองทุนส่วนใหญ่ต้องเป็นเงินที่ได้จากแหล่งภายนอก โดยเฉพาะเงินบริจาค ไม่ใช่เงินรายได้ของหน่วยงานที่น ามาใช้
เป็นหลัก เมื่อมีเงินเข้ากองทุน จะต้องมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือก ากับดูแลการใช้จ่าย และการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

- ให้แก้ไข ข้อ 6 ของข้อบังคับ ฯ ซึ่งเดิมก าหนดว่า “เงินกองทุนให้ฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้” แก้ไขเป็น 
"การบริหารเงินกองทุนและการเปิดบัญชีเงินฝาก ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินก าหนด" 
                               มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนศูนย์
ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยมอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ รับข้อคิดเห็นเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ปรับแก้ไขก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 



   - 11 - 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 6/2568 ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 7/2568 วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2568 

4.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569)     
                              4.7.1 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY, CHINA  
                              รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความประสงค์จะลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมื อ (MOU) เพ่ื อด าเนิ นการจัดท าหลักสู ตรสองปริญญา (Dual Degree) ด้ านระบบรถไฟความเร็ วสู ง ร่วมกับมหาวิทยาลั ย  
Southwest Jiaotong University (SWJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีความร่วมมือกับ SWJTU มาอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยได้มีการจัดหลักสูตรความร่วมมือด้านรถไฟความเร็วสูง และมีนักศึกษารุ่นแรกที่ส าเร็จการศึกษาร่วมในปี พ.ศ. 2566 โดยได้รับ
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาตรีจาก SWJTUในปี พ.ศ. 2566 ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานความร่วมมือภายใต้ชื่อ “KKU–SWJTU 
Railway Institute” เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกัน ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความประสงค์จะลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOA) เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญาดังกล่าว โดยร่างข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ฉบับนี้ ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2568 และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1249/2563 ข้อ 9 ได้ก าหนดว่า  
การจัดท าความร่วมมือด้านหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบัน ซึ่งมีการมอบปริญญาร่วม จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
ก่อนการลงนาม 
                                คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
กับมหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong University ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี ปัจจุบันเป็นปีที่ 4 ของความร่วมมือ 
  ปี พ.ศ. 2566 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOA) ฉบับแรก ซึ่งก าหนดรูปแบบการเรียนในลักษณะ 3.5 ปีที่ประเทศ
ไทย + 1 ปีที่ประเทศจีน รวมระยะเวลาเรียน 4.5 ปี โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ
จากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศจีน 
 ปี พ.ศ. 2567 ทั้งสองสถาบันได้ยกระดับความร่วมมือ โดยลงนามใน Letter of Intent (LOI) เพ่ือปรับรูปแบบหลักสูตรใหม่เป็น 2+2 ปี 
(เรียนที่ประเทศไทย 2 ปี และเรียนที่ประเทศจีน 2 ปี) ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของรัฐบาลจีนที่ก าหนดให้นักศึกษาต่างชาติจะต้องเรียนในประเทศจีน
อย่างน้อย 2 ปีจึงจะสามารถได้รับปริญญา 
 หลักสูตรปรับปรุงใหม่มีจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 160 หน่วยกิต แบ่งเป็น : 

- มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 96 หน่วยกิต 
- มหาวิทยาลัย SWJTU : 64 หน่วยกิต 

                                โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการแล้วเรียบร้อย  
                                ทั้งนี้ สาระส าคัญของร่างข้อตกลงทางวิชาการ (MOA) ฉบับใหม่ ประกอบด้วย 

1.  การจัดการเรียนการสอนร่วมเพ่ือมอบ 2 ปริญญา 
2.  การจัดสรรภาระงานการสอน (96 หน่วยกิต ฝ่ายไทย / 64 หน่วยกิต ฝ่ายจีน) 
3.  ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต และเกณฑ์การเทียบผลการเรียน 
4.  การก าหนดค่าใช้จ่ายของนักศึกษา 
5.  รายละเอียดการด าเนินงานตามตารางแนบท้าย MOA (ภาษาอังกฤษ) 
6.  ระยะเวลาของ MOA จะสิ้นสุดพร้อมกับ MOU ที่มีอายุคงเหลืออีก 1 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกัน 

                                นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
                                - Tuition Fee ส าหรับ English program 35,000 Yuan/คน/ปี ( 17,500 Yuan/คน/ภาคการศึกษา) 
                                -  Application fee ประมาณ 400 Yuan/คน 
                                -  ค่าประกันสุขภาพประมาณ 800 Yuan/คน/ปี 
                                -  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบเอง เช่นค่าครองชีพ ค่าเดินทาง ค่าวีซ่า 
                                ทั้งนี้ นักศึกษาได้เริ่มเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 โดยในปีแรกมีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 6 คน และในปีถัดมา (พ.ศ. 2567)  
มีนักศึกษาเข้าร่วม 7 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา ณ ประเทศจีน 
                               จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
                        ที่ประชุม มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้                         
                        1. ประเด็นด้านค่าใช้จ่ายของนักศึกษา : มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับความสามารถในการรับภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ เนื่องจากต้องเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีนเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าครองชีพ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในหลักสูตรเดิมนั้น มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาใน
ระดับที่เหมาะสม เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของนักศึกษาและครอบครัว ดังนั้น ในหลักสูตรใหม่นี้ ควรมีการพิจารณาแนวทางการสนับสนุน
หรือคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ เพ่ือลดอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ 
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                        2. ประเด็นด้านภาษา : แม้ว่าหลักสูตรจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่การด ารงชีวิตในประเทศ
จีนนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาจีนด้วย ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาโดยจัดอบรม
ภาษาจีนล่วงหน้าผ่านสถาบันขงจื่อ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการก าหนดเกณฑ์ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการในปัจจุบัน ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการเรียนหากนักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรก าหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษา เช่น 
คะแนน IELTS ในระดับที่เหมาะสม เพ่ือคัดกรองนักศึกษาที่มีความพร้อมอย่างแท้จริง และอาจพิจารณารับนักเรียนจากโรงเรียน
นานาชาติที่มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ดีและมีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการสูง 
                        3. ลักษณะของหลักสูตรและการรับรอง : หลักสูตรดังกล่าวได้รับการออกแบบให้เป็นหลักสูตรสองปริญญา  
(Double Degree) ซึ่งนักศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองสถาบัน โดยมีเป้าหมายให้สามารถประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม 
อุตสาหการ (Industrial Engineering) ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเอ้ือให้บัณฑิตสามารถท างานได้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงในภาคอุตสาหกรรมหรือการบริหารระบบราง ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรคือ นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ
หรือกลุ่มนักเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านภาษาและงบประมาณ 
                        ขอให้ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นหลักสูตร Double Degree ไม่ใช่ Dual Degree และปรับแก้ไขเอกสารน าเสนอให้
ถูกต้องด้วย 
                        มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
กับ SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY, CHINA ตามที่เสนอ โดยขอให้น าข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา และให้น าเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
                             4.7.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า  ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
รถไฟความเร็วสู ง โดยผ่ านความเห็นชอบ ของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้ งที่  47-6/2568 เมื่ อวันที่  20 มีนาคม 2568  
โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. ค่าธรรมเนียมได้เสนออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาทต่อภาคการศึกษา สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1171/2567) ส าหรับหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ก าหนดให้อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน 50,000 บาทต่อภาคการศึกษา 
 2. การเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่อยู่ในกลุ่มเดียว 
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งมีอัตราตั้งแต่15,000 ถึง 40,000 บาทต่อภาคการศึกษา 
 3. ประกาศใช้บังคับส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป 
 4. ค่าธรรมเนียมอ่ืน เช่น อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ ส าหรับการไปศึกษา ณ ประเทศจีนตามแผนการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร ฯ  
ให้ช าระค่าธรรมเนียมพิเศษล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา โดยเริ่มช าระครั้งแรกก่อนภาคการศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศจีน ในอัตราเหมาจ่าย 
ภาคการศึกษาละ 125,000 บาทเป็นเวลา 4 ภาคการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท เป็นไปตามที่ก าหนดใน MOA 
 5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ อัตราเหมาจ่ายเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปกติ 
ยกเว้นกรณีลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาฝึกงานเพียงรายวิชาเดียวอัตราเหมาจ่าย จ านวน 1,500 บาท 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้อง ตามข้อ 5 ของข้อบังคับ ฯ ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน  
การพัสดุฯ ฉบับที่4 พ.ศ. 2565 หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัยและให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา     
                              มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่เสนอ 
และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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                              4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร
นานาชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติ 
                                ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมว่า การเสนอขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติ ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย ฯ ในการประชุม โดยวิธีเวียน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 โดยสรุปสาระส าคัญของร่างประกาศ ดังนี้ 
 1. ค่ าธรรมเนี ยมส าหรับหลั กสู ตรการจั ดการบัณฑิ ต พ.ศ. 2568 ซึ่ งเป็ นหลั กสู ตรใหม่  โดยผ่ านความเห็ นชอบ  
จากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2568 โดยขอก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ต่อภาคการศึกษา 60,000 บาท  
ส าหรับนักศึกษาไทย และ 63,000 บาท ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ต่อภาคการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามประกาศ (ฉบับที่ 1171/2567) ตามบัญชีแนบท้าย 
 (3) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษากลุ่มบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน 65,000 บาท 
 2. การเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรการจัดการบัณฑิต กับหลักสูตรเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน  
ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือใกล้เคียงกัน พบว่ามีอัตราระหว่าง 75,000 ถึง 221,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
 3. การยกเลิกประกาศฯ (ฉบับที่ 2819/2565) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ของ
วิทยาลัยนานาชาติ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมของหลักสูตรต่าง ๆ  ที่มีแล้วตามประกาศฯ (ฉบับที่ 2819/2565) แต่ปรับข้อความให้ใช้
ชื่อหลักสูตรอย่างเดียว เพ่ือประโยชน์ในการใช้เบิกจ่ายทุนของผู้ปกครอง ทั้งนี้ วิทยาลัยประสงค์ ให้รวมเป็นฉบับเดียวจากที่มีการเพ่ิมค่าธรรมเนียม
หลักสูตรใหม่ ตามข้อ 1. เพ่ือความสะดวกในการใช้ประกาศเพียงฉบับเดียว 
 4. ประกาศนี้มีผลใช้บังคับส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ซึ่งไม่กระทบกับนักศึกษา ที่รับเข้าแล้ว
ทั้งสอบรอบ เนื่องจากเป็นการใช้ค่าธรรมเนียมอัตราเดิมของหลักสูตรทั้งหมด เว้นหลักสูตรการจัดการบัณฑิต พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ จะเปิดรับ
นักศึกษาตั้งแต่รอบที่ 3 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ด าเนินการรับสมัคร 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้อง ตามข้อ 5 ของข้อบังคับ ฯ ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน  
การพัสดุฯ ฉบับที่4 พ.ศ. 2565 หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลัยและให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติ 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา     
                              มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ ของวิทยาลัยนานาชาติ ตามที่เสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 
 
                              4.9 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการส าหรับบุคลากรประเภท
สนับสนุน พ.ศ. 2568 
                              รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอต่อที่ประชุมว่า โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการส าหรับบุคลากรประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2553 ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และข้อกฎหมายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง และให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการบริหารงานบุคคล ในปัจจุบัน 
                              สาระส าคัญของการปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการส าหรับ
บุคลากรประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2568 ดังนี้ 
                             - ข้อ 4 บุคลากรประเภทสนับสนุน หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน ข้ าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป ลูกจ้าง และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                             -  ข้อ 5 เงินกองทุนได้มาจาก 
                               1)  เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 
                               2)  เงินที่มีผู้บริจาคให้มหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบกองทุนนี้ 
                               3)  ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากรายได้และทรัพย์สินของกองทุน 
                               4)  เงินอ่ืนๆ  
                           -  ข้อ 6 ให้ใช้เงินจากกอง เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
                              1)  การพัฒนาทางด้านวิชาการ 
                              2)  การพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรม 
                              3)  การเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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                              4)  เงินอุดหนุนการศึกษา 
                              5)  เงินยืมเพ่ือการศึกษาโดยไม่มีดอกเบี้ย 
                          -  ข้อ 7  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนที่แต่งตั้งโดยอธิการบดีประกอบด้วย 
                             1)  อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย                                   เป็นประธานกรรมการ 
                             2)  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี                                            เป็นกรรมการ 
                             3)  ประธานสภา พนักงาน                                                             เป็นกรรมการ 
                             4)  ผู้อ านวยการกองคลัง                                                              เป็นกรรมการ 
                             5)  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ วิทยาลัย ส านัก ไม่เกินสี่คน  เป็นกรรมการ 
                             6)  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล                                            เป็นกรรมการและเลขานุการ 
                             7)  หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์                                 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
                          กรรมการตาม (5) ให้อธิการบดีแต่งตั้งจากผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ วิทยาลัย ส านัก โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งการด ารง
ต าแหน่ง 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้ 
                          ในกรณีที่มีกรรมการตามข้อ 5 พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนภายใน 60  วัน  
ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเข้าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน แต่ถ้าวาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่น้อยกว่า 90 วัน 
จะไม่ด าเนินการให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ ทั้งนี้  อาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพ่ือท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมได้ตามความเหมาะสม 
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
                          จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
                          ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
                          -  ข้อ 7 คณะกรรมการบริหารกองทุน ควรปรับองค์ประกอบ (4) และ (5) ใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดย ประกอบด้วย  1) ผู้อ านวยการ
กองบริหารงานคณะ/วิทยาลัย/ส านัก จ านวน 2 คน 2) ผู้อ านวยการส านัก ฯ 4 ส่วนงาน จ านวน 1 คน 3) หัวหน้าส่วนงานอ่ืน ๆ  จ านวน 2 คน 
                          -  ขอให้ตรวจสอบประเด็นข้อกฏหมายให้ละเอียดรอบคอบด้วยว่าเรื่องนี้ควรออกเป็น “ระเบียบ” หรือ “ข้อบังคับ”  
ของมหาวิทยาลัย 
 มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนา 
และส่งเสริมทางด้านวิชาการส าหรับบุคลากรประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2568 ตามที่เสนอ โดยมอบให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล น าข้อเสนอแนะ 
ของที่ประชุมไปพิจารณาปรับแกไ้ขให้เรียบร้อยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
                        4.10 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
                          รองอธิ การบดี ฝ่ ายทรั พยากรบุ คคล เสนอต่ อที่ ประชุ มว่ า ตามที่ สภามหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ นได้ แต่ งตั้ ง  
ศาสตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ที่ 3516/2568 ลงวันที่ 9 เมษายน 2568 เพ่ือทดแทนศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตรี เสาวคนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  
ซึ่งได้พ้นจากการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และต าแหน่งประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการด้วย นั้น  
                          ทั้งนี้  ตามข้อ 8 (2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ เรียกโดยย่อว่า ก.พ.ว. ประกอบด้วย 
 (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เป็นประธานกรรมการ 
 (2) กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ  จ านวนไม่น้ อยกว่ า 6 คน ซึ่ งต้ องไม่ ใช่บุ คลากรและไม่ เคยเป็ นบุ คลากรในสั งกัด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด และครอบคลุมส่วนงานหรือสาขาวิชาที่มี การเรียนการสอน 
ในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
                          ประธานกรรมการตาม (1) ให้มีวาระตามวาระการด ารงต าแหน่งสภามหาวิทยาลัยประเภท ผู้ทรงคุณวุฒิ 
                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (2) ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอรายชื่อ 
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีวาระคราวละสองปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
                          ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ และแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลัย 
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ไม่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ให้แต่งตั้งศาสตราจารย์จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที ่ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งไม่ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการก็ได้ 
                          ในการนี้  เพ่ือให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครอบคลุมสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงเห็นควรเสนอรายชื่่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1 ราย ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
นพ.สารเนตร์ ไวคกุล เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 8 (2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2565 ต่อไป  
                          จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
   ที่ประชุมได้สอบถามถึงการได้มาซึ่งรายชื่อ และแนวปฏิบัติในการเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกซึ่งควรเสนอรายชื่อ
จ านวนมากกว่าหนึ่งเท่าของจ านวนที่จะเลือก 
                          มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบการเสนอรายชื่่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล ตามที่เสนอ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
                        4.11 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินที่ได้รับบริจาค พ.ศ. 25.. 
                        รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เสนอที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้จัดท า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
จากเงินที่ได้รับบริจาค พ.ศ.25.. เพ่ือใช้ส าหรับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัย
ต้องจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางแห่งพระราชบัญญัติฯ  
                          สาระส าคัญโดยสรุป 

- หลักการส าคัญคือ การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค ดังนั้นเมื่อมีการรับบริจาค ส่วนงาน 
ควรจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ระบุวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคให้ชัดเจน เพ่ือความถูกต้องในการใช้จ่ายและป้องกันข้อร้องเรียนในอนาคต 

- ประเด็นที่แตกต่างคือ การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินบริจาคไม่จ าเป็นต้องมีแผนจัดหาพัสดุล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้ส่วนงานสามารถ
ด าเนินการได้ทันทีหากได้รับเงินบริจาคในกรณเีร่งด่วน 

- อ านาจในการอนุ มั ติ  หากเป็ นเงินบริจาคที่ เข้ าส่ วนกลางของมหาวิทยาลั ย จะเป็ นอ านาจของอธิการบดี   
แต่ถ้าเป็นเงินบริจาคที่มอบให้ส่วนงานโดยตรง อ านาจจะอยู่ที่หัวหน้าส่วนงาน ซึ่งสามารถมอบหมายต่อได้ตามความเหมาะสม 

- การก าหนดราคากลาง ระเบียบนี้ เปิดให้สามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ งจากหลายแนวทาง เช่น สืบราคาจากตลาด  
ราคาซื้อครั้งล่าสุด หรือราคาที่ประเมินโดยวิศวกรหรือสถาปนิก  

- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบนี้ไม่จ าเป็นต้องใช้วิธี e-bidding แม้วงเงินจะเกิน 2 ล้านบาท โดยสามารถใช้วิธีคัดเลือก 
หรือเฉพาะเจาะจงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการเป็นไปอย่างคล่องตัว 
   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
                          ที่ประชุม มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้    
                          1. กรณีมีการร่วมสมทบกับเงินของมหาวิทยาลัย หรือเงินรายได้อ่ืนในกรณีที่มีโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับเอกชน  
โดยทั้งสองฝ่ายสมทบงบประมาณกัน เช่น ฝ่ายละ 50% หากเงินส่วนของมหาวิทยาลัยเป็นเงินแผ่นดินหรือเงินรายได้ จะไม่สามารถใช้ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างจากเงินบริจาคได้ทั้งหมด จ าเป็นต้องแยกโครงการให้ชัดเจน ระเบียบนี้ใช้เฉพาะรายการที่เป็นเงินบริจาค 
                          2. การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินบริจาคไม่ต้องบรรจุไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ เช่นเดียวกับแผน
ครุภัณฑ์รายปี สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีเมื่อมีเงินบริจาคเข้ามา แต่ต้องตั้งงบประมาณไว้รอรับรายการใช้จ่ายตามกระบวนการ
ขั้นตอนการงบประมาณ 
                          3. กรณีผู้บริจาคประสงค์จะด าเนินการจัดซื้อหรือก่อสร้าง แล้วมอบทรัพย์สินให้มหาวิทยาลัยในภายหลัง ไม่ได้มีการจัดซื้อ 
จัดจ้างโดยมหาวิทยาลยัโดยตรง ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงห้องผ่าตัดโดยเอกชน เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจึงยกให้มหาวิทยาลัย ซ่ึงการด าเนินการลักษณะนี้
สามารถท าได้โดยออกหนังสืออนุญาตให้ด าเนินการล่วงหน้า และเมื่อแล้วเสร็จจึงตั้งคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค 
เพ่ือน าเข้าเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
                         ทั้งนี้ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ฯ จากเงินบริจาคนี้จะช่วยให้การด าเนินงานมีความคล่องตัวมากขึ้น แต่ต้องแยกประเภทงบประมาณ
ให้ชัดเจน และควรมีการประสานงานกับฝ่ายการเงินหรือพัสดุเพ่ือความถูกต้องในการปฏิบัติในแต่ละกรณี 
                         มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินที่ได้รับ
บริจาค พ.ศ. 25.. ตามที่เสนอ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
5.1 การขอความร่วมมือในการก ากับดูแลกระบวนการเบิกจ่าย และการจัดซื้อผ่านระบบ KKU ERP 

                          รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อที่ประชุมว่า รายงานภาพรวมการด าเนินการผ่านระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 
ของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น ในระยะแรกของการใช้งานระบบ ERP มหาวิทยาลัยประสบปัญหาบางประการ โดยเฉพาะในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การออกเอกสาร  
PR (Purchase Requisition) และ PO (Purchase Order) ซึ่งส่งผลให้หลายหน่วยงานจ าเป็นต้องด าเนินการเบิกจ่ายผ่านระบบ AP หน้าตรง เพ่ือให้
การใช้งบประมาณไม่ติดขัด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ระบบมีความเสถียรและสามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะในช่วง 
3–4 เดือนที่ผ่านมา พบว่าการด าเนินการผ่าน PR/PO สามารถด าเนินการได้โดยไม่มีปัญหาส าคัญ แต่อย่างไรก็ตาม จากรายงานข้อมูล ณ ปัจจุบัน 
พบว่า ยังคงมีหลายหน่วยงานที่ด าเนินการเบิกจ่ายโดยใช้วิธี AP หน้าตรง ซึ่งหมายถึงการขอเบิกจ่ายโดยไม่ผ่านระบบ PR/PO กระบวนการดังกล่าว
ส่งผลให้ ไม่มีการผูกพันงบประมาณล่วงหน้า ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาในการควบคุมงบประมาณ เช่น การใช้งบประมาณเกินแผนที่วางไว้ หรือการใช้ผิด
วัตถุประสงค์ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีตัวเลขการใช้ AP หน้าตรงในระดับสูง ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี (BU01) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ (BU07, BU71, BU73) ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มต้นเป็นกรณีที่เข้าใจได้ เนื่องจากระบบยังไม่พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบ  
แต่จากการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบัน พบว่าหลายหน่วยงานเริ่มมีการด าเนินการผ่านระบบ PR/PO มากขึ้น จึงเห็นว่าควรมีการ ลดการใช้ AP  
หน้าตรงลงอย่างต่อเนื่อง และควรมีแนวโน้มที่ตัวเลขจะ “คงที่” หรือ “ค้างอยู่เพียงรายการเดิม” ที่ยังอยู่ในกระบวนการ แต่ไม่ควรมีรายการใหม่ 
ที่ด าเนินการนอกระบบอีกต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากทุก BU และหัวหน้าหน่วยงาน ช่วยตรวจสอบการเบิกจ่ายของตนเองว่ามีการเบิกแบบ AP หน้าตรงอยู่
หรือไม่ หากไม่มีข้อจ ากัดทางเทคนิคหรือระบบแล้ว ขอให้ด าเนินการผ่าน PR และ PO ทุกกรณี โดยไม่มีข้อยกเว้น ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีข้อมูล
การใช้ AP หน้าตรง เช่น วิทยาลัยนานาชาติ โรงพยาบาลทันตกรรม หรือบางคณะวิชา อาจเป็นเพราะยังไม่ได้เริ่มใช้ระบบ ERP จึงขอให้ตรวจสอบ
และด าเนินการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยในล าดับถัดไป 
                         นอกจากนี้ มีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องขอความร่วมมือ คือ การส่งข้อมูลย้อนหลังของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะข้อมูลประจ าเดือน
ตุลาคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 ซึ่งเป็นข้อมูลจ าเป็นส าหรับการจัดท างบประมาณในไตรมาสที่ 3 จากการตรวจสอบพบว่า มีบางหน่วยงานยัง
ไม่ได้จัดส่งข้อมูล หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 1) คณะแพทยศาสตร์ 2) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 3) คณะสัตวแพทยศาสตร์  
4) โรงพยาบาลสัตว์ 5) ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 6) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7) ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
                         ทั้งนี้  ขอเน้นย ้าให้ทุกคณะ/หน่วยงานที่ยังไม่ส่งข้อมูล ด าเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ 
ต่อการปิดงบประมาณไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2568 นี้ 
                         จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
                         มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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                       5.2  ร่าง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2568 
                         รองอธิการบดีฝ่ ายกิจการนั กศึกษาและนวัตวณิ ชย์  เสนอต่ อที่ ประชุ มว่ า ร่ างปฏิทิ นกิจกรรมนั กศึกษาใหม่  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2568 โดยกิจกรรมต่าง ๆ  จะเริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2568 โดยมีรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 
 - วันที่ 14–15 มิถุนายน 2568 : นักศึกษาใหม่เริ่มเข้าหอพัก และมีการจัดกิจกรรมต้อนรับ รวมถึงการรับเสื้อประจ ารุ่น 
 - วันที่ 16 มิถุนายน 2568 : กิจกรรม “First Meeting for KKU Freshmen 2025” โดยจะเชิญผู้บริหารเข้าร่วม 
 - วันที่ 17 มิถุนายน 2568 : จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 - วันที่ 22 มิถุนายน 2568 : จัดกิจกรรม “ช่อใหม่ร่วมใจฮักมั่น สานสัมพันธ์มอดินแดง” 
 - วันที่ 27 มิถุนายน 2568 : พิธีปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการ 

                  เดือนกรกฎาคม 2568 : มีก าหนดจัดพิธีไหว้ครู โดยรายละเอียดจะน าเสนอเพ่ิมเติมในโอกาสต่อไป 
                         กิจกรรมนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2568 นี้ จะมีความแตกต่างจากที่ผ่านมา คือ มีนักศึกษาใหม่
จากวิทยาเขตหนองคาย จ านวนประมาณ 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาที่ขอนแก่น โดยในจ านวนนี้ประมาณ 150 คน จะมาเรียน 
ที่ขอนแก่น ส่วนที่เหลือจะศึกษา ณ วิทยาเขตหนองคาย ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม 
กับนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม โดยได้มีการหารือเบื้องต้นกับคณบดีและทีมงานของวิทยาเขตหนองคายแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดก าหนดการ ฯ ดังกล่าว  
จะจัดส่งให้ผู้บริหารรับทราบ และจะมีการรายงานเพ่ิมเติมในการประชุมครั้งต่อไป 
                         ประธานกรรมการ เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า เกี่ยวกับนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตหนองคาย ดังนี้ 
                         ส าหรับกิจกรรมนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2568 เป็นปีแรกที่มีการเปิดสอน 3 ปี 12 หลักสูตร  
ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรนิติศาสตร์และการสอนภาษาอังกฤษ โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะกรรมการ
ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะสหวิทยาการ  โดยปัญหาที่พบ คือ นักศึกษาในพ้ืนที่วิทยาเขตหนองคาย มีความรู้สึก
ว่า บรรยากาศไม่คึกคักเทียบเท่าเมืองใหญ่ จึงได้มีการจัดหลักสูตรในรูปแบบ 1+3 คือ นักศึกษาเรียนปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปีที่ 2-4 
เรียนทีว่ิทยาเขตหนองคาย 
                         ทั้งนี้ วิทยาเขตหนองคาย ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ 1+3 คือ ให้นักศึกษาเรียนในปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
และเรียนในปีที่ 2-4 ที่วิทยาเขตหนองคาย ในรุ่นแรกยังมีหลักสูตรที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับรูปแบบนี้ แต่มี 2 หลักสูตรที่พร้อมด าเนินการ 
ตามนโยบายดังกล่าว โดยมีนักศึกษาประมาณ 150 คน 
                         ในส่วนของสถานที่เรียนเดิมวางแผนจะปรับปรุงอาคารพิมล กลกิจ แต่เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการได้ทัน จึงได้จัดให้นักศึกษา
ไปเรียน ณ อาคารเรียนรวม ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ  โดยนักศึกษาจะได้เรียนร่วมกับหลักสูตรอ่ืน 
                         ส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และความผูกพัน ขณะนี้นักศึกษาที่เรียนที่วิทยาเขตหนองคาย ได้รับการสนับสนุน 
ให้เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ เช่น การประดับช่อกาลพฤกษ์ การรับน้องใหม่ และพิธีไหว้ครู เพ่ือให้นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นนักศึกษา
อย่างเต็มที่ และเป็นส่วนหนึ่งของมหาวทิยาลัย ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารคณะต่างๆ   ก าหนดเวลาการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างเหมาะสมต่อไป 
                         จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
                         มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
                        6.1  การด าเนินการระบบ ERP 
                        ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันการด าเนินการขึ้นระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการครบถ้วน 
ในภาพรวม 100% ครอบคลุมทั้ งระบบ SCM (Supply Chain Management) , EPM (Enterprise Performance Management) และ ERP 
(Enterprise Resource Planning) อย่างไรก็ตาม ความสมบูรณ์ของระบบจะไม่สามารถประเมินได้ชัดเจน หากไม่มีการใช้งานจริง โดยที่ผ่านมา 
ได้ ใช้ เวลามากในการปรับกระบวนการท างาน (Production & Workflow) รวมถึงการจัดการข้อมูล (Data) ซึ่ งยั งคงพบข้อผิดพลาด 
อยู่ ในบางส่ วน กรณี ล่ าสุ ดพบว่า มี การโอนเงินผิ ดพลาดกว่า 10 ราย ตั้ งแต่ เดื อนเมษายน 2568 ที่ ผ่ านมา ซึ่ งได้ รับหนั งสื อ 
แจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย เมื่อพบข้อผิดพลาดจะด าเนินการตรวจสอบ ขอคืนเงิน และโอนใหม่ทันที อย่างไรก็ตาม 
ประเด็นส าคัญ คือ การที่ระบบ ERP จะสามารถด าเนินการได้อย่างสมบูรณ์ นั้น ทุกหน่วยงานต้องมีการใช้งาน เพ่ือให้สามารถตรวจพบ และแก้ไข
ข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งต้องมีการตรวจสอบ และท า Data Cleansing อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการเตรียมการด้านข้อมูลมาแล้ว
กว่า 2 ปี แต่เมื่อน ามาใช้งานจริงยังคงพบข้อมูลที่ไม่สะอาด (Data Quality Issue) ประมาณ 20–30% ซึ่งต้องด าเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติม  
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากทุกคณะ/หน่วยงานให้สนับสนุน และส่งเสริมการใช้งานระบบ ERP อย่างเต็มที่ และให้ความร่วมมือในการสะท้อนปัญหา
หรือข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบต่อไป ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดท างบการเงิน ปีงบประมาณ 2568 ซึ่งจะเป็น
ตัวชี้วัดความพร้อมของระบบ ERP ทั้งระบบ โดยงบการเงินปี 2567 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลส าคัญ ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล และจะเร่งด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ขณะที่งบการเงินของส่วนงานอ่ืน และวิสาหกิจ จะเร่งด าเนินการในไตรมาส 3 หากสามารถจัดท างบการเงินได้
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งที่ 6/2568 ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 
ฉบับได้รับการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัขอนแกน่ ครั้งที่ 7/2568 วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2568 

ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 3 จะสามารถประเมิน และแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะสามารถออกงบการเงินผ่านระบบ ERP ได้
ครบถ้วน 100% ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณปี 2568 
                          ทั้งนี้ จะมีการรายงานความคืบหน้า และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 7/2568 และขอความร่วมมือจากทุกคณะ/หน่วยงาน ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เพ่ือให้
ระบบ ERP สามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด       
                          จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
                          มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
                         6.2 กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2568 ปลูกต้นไม้ 9,000 ต้น 
                           ประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในปีการศึกษา 2568 มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ร่วมกัน 
ปลูกต้นไม้จ านวนประมาณ 9,000 ต้น เพ่ือสนับสนุนแนวคิด "มหาวิทยาลัยในป่า" (University in the Forest) ตามแนวทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่าง
ยั่งยืน โดยมิใช่การปลูกในแปลงขนาดใหญ่ แต่เน้นการปลูกต้นไม้บริเวณรอบคณะหรือพ้ืนที่ว่างใกล้อาคารเรียนของแต่ละคณะ ทั้งในพ้ืนที่ขนาด
เล็ก เช่น 5–10 ตารางเมตร ไปจนถึงพ้ืนที่ขนาดใหญ่ตามความเหมาะสม โดยมีแนวทางการด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การส ารวจและจัดเตรียมพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ : แต่ละคณะจะร่วมกันก าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการปลูก โดยเฉพาะคณะที่
มีพ้ืนที่จ ากัด เช่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อาจต้องใช้พ้ืนที่ส่วนกลางซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากกองอาคารและสถานที ่

2.  การจัดหาต้นไม้ : กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม จะเป็นผู้จัดหาต้นไม้ให้ โดยมีการออกแบบพันธุ์ไม้ตามแนวคิด 
สีประจ าคณะ ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนรายละเอียดร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

3.  การปลูกและการดูแลรักษา : เน้นการปลูกอย่างมีคุณภาพเพ่ือให้ต้นไม้สามารถเติบโตได้ดี โดยการขุดหลุมปลูก 
ที่มีการรองรับปุ๋ยคอก และวัสดุปรับปรุงดินอย่างเหมาะสม ซึ่งงบประมาณสนับสนุนส่วนนี้จะได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย และการปลูกจะ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่จ าเป็นต้องแล้วเสร็จภายในวันเดียว 

                            ทั้งนี้  ภายหลังการปลูก จะมีการจัดระบบดูแลรักษาให้ต้นไม้สามารถเติบโต และอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้มีการ
ประสานงานระหว่างกองอาคารและสถานที่ อาจารย์ที่รับผิดชอบ และคณะกรรมการนักศึกษาของแต่ละคณะเรียบร้อยแล้ว 
                            จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และพิจารณา 
                          มติ ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาเตรียมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไป 

 
                           6.3  การมอบอ านาจการอนุมัติแบบและสิ่งปลูกสร้างให้แก่คณบดี 
                             อธิการบดี เสนอต่อที่ประชุมว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการออกหนังสือมอบอ านาจให้คณบดีสามารถอนุมัติ  
แบบและสิ่งปลูกสร้างได้ตามวงเงินที่ก าหนด โดยมีเหตุผลส าคัญจากกรณีโครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีงบประมาณ 
ประมาณ 5 ล้านบาท แต่ล่าช้ามากกว่า 2 เดือน เนื่องจากติดขั้นตอนการอนุมัติแบบ โดยอ านาจดังกล่าวยังอยู่ที่อธิการบดี  จากการตรวจสอบ 
พบว่าที่ผ่านมามีเพียงคณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับมอบอ านาจนี้ จึงเห็นควรมอบอ านาจให้คณะ/หน่วยงาน ต่างๆ  เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่าง
คล่องตัว ไม่ต้องรอการอนุมัติจากส่วนกลาง เช่น กองอาคารและสถานที่ หรือผู้รับผิดชอบเฉพาะราย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความล่าช้า และเร่งรัด 
การด าเนินงานให้ทันต่อความจ าเป็น  
                              ทั้งนี้ มีประเด็นที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติม 2 เรื่อง ได้แก่ 

1. การออกแบบโดยวิศวกรและสถาปนิกที่มีใบอนุญาต (License) : ปัจจุบันคณะส่วนใหญ่ไม่มีบุคลากรที่มี License ดังกล่าว  
จึงยังต้องพ่ึงพากองอาคารและสถานที่ ท าให้เกิดความล่าช้า มหาวิทยาลัยจึงอยู่ระหว่างการออกประกาศ ฯ ให้คณะสามารถจ้างวิศวกร หรือสถาปนิก
ที่มีใบอนุญาตจากภายนอก เพ่ือออกแบบ และรับรองเอกสารต่าง ๆ  โดยถูกต้องตามระเบียบ 

2. การตีความข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองแบบ :  คณะ/หน่วยงานอาจเข้าใจว่าการออกแบบและรับรองแบบต้องด าเนินการ
โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไม่ได้ระบุว่าผู้รับรองต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพียงแต่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั้น ซึ่งสามารถใช้ผู้ประกอบวิชาชีพจากภายนอกได้เช่นเดียวกับใบรับรองแพทย์ที่ไม่จ าเป็นต้องออกโดยโรงพยาบาล
ของรัฐเท่านั้น เพ่ือให้คณะต่าง ๆ  ด าเนินการได้อย่างมั่นใจและถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ มหาวิทยาลัยจะจัดท าประกาศ หรือระเบียบ  
เพ่ือรองรับให้ชัดเจนในเร็ว ๆ  นี้ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมมีข้อสอบถาม ข้อสังเกต และข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 
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-  หากคณะ/หน่วยงาน ด าเนินการจ้างผู้ออกแบบ และวิศวกรภายนอกเรียบร้อยแล้ว (ตามอ านาจที่ ได้ รับมอบ) 
มหาวิทยาลัยจะรับทราบการมีอยู่ของโครงการ หรือสิ่งก่อสร้างนั้นในระบบอย่างไร โดยเฉพาะหากไม่มีการส่งแบบมายังกองอาคารและสถานที่เหมือน 
ที่ผ่านมา 

ประธานตอบข้อสอบถาม ดังนี้ 
-  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างจะปรากฏโดยอัตโนมัติภายในระบบสารสนเทศ ERP ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบ 

ที่เชื่อมโยงกับแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ  อยู่แล้ว จึงสามารถตรวจสอบและติดตามได้โดยไม่จ าเป็นต้องส่งแบบเข้ารับรอง 
โดยกองอาคารและสถานที่เหมือนเดิม  

และประธานได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า คณบดีควรเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีคุณภาพ มีความช านาญ และมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทดังกล่าวต้องจัดท าเอกสารที่จ าเป็นต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ แบบ ป.4 และ ป.5  
รวมถึงการค านวณราคากลาง  ทั้งนี้  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน ต่าง ๆ  มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดท า  
ระบบขึ้นทะเบียนรายชื่อบริษัทเอกชน และบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยบริษัทที่ประสงค์จะเข้าร่วมจะต้องยื่นเอกสารประกอบ 
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาทิ จ านวนวิศวกร หรือสถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รายละเอียดประสบการณ์ และขอบเขตงาน 
ที่สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะเปิดให้หน่วยงานสามารถ คัดเลือกจากรายชื่อที่ผ่านการรับรอง (Approved List) ได้ทันที โดยไม่จ ากัด
สิทธิในการเสนอชื่อบริษัทใหม่เพ่ิมเติม ทั้งนี้ บริษัทที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะสามารถอุทธรณ์ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และจะมีการ ทบทวน 
และปรับปรุงรายชื่อเป็นประจ าทุกปี รวมถึงการถอดถอนหรือขึ้นบัญชีด า (Blacklist) บริษัทที่ด าเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

ทั้งนี้ ประกาศ ฯ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการขึ้นทะเบียน ฯ ดังกล่าว ขณะนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้จัดท าร่างประกาศ ฯ  
ไว้ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบก่อนเสนอประกาศใช้ต่อไป  โดยแนวทางดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมความคล่องตัว 
ให้แก่คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ  ในการด าเนินงานก่อสร้าง และซ่อมแซมภายในหน่วยงาน และยังคงไว้ซึ่งความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งรักษา
มาตรฐานของผลงานอย่างเหมาะสม 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

  6.4 รายงานผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 "ตุมปังเกมส์" 2568 
  ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอที่ประชุมว่า รายงานผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ

ไทย ครั้งที่ 41 "ตุมปังเกมส์" 2568  ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น 97 เหรียญ แบ่งเป็นเหรียญทอง 40 เหรียญ 
เหรียญเงิน 23 เหรียญ และเหรียญทองแดง 34 เหรียญ  ส าหรับประเภทกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองได้มากที่สุด คือ กรีฑา ซึ่งคว้ามาได้ถึง 24 
เหรียญทอง แบดมินตัน 5 เหรียญทอง เทนนิส 4 เหรียญทอง มวย 3 เหรียญทอง ว่ายน ้า 3 เหรียญทอง และเทเบิลเทนนิส 1 เหรียญทอง  
ทั้งนี้ รายงานผลการแข่งขันในรายละเอียดจะได้น าเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ และปรบมือแสดงความชื่นชมยินดี 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี) 
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและดิจิทัล 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
นางสาวดาริกา โนนศรี 
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
นางสุภารัตน์ มูลศรี 
นางสาวลัลธริมา ประจง 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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